

## ศรีสุวรรณจ่อยื่นปปช.สอบมท.1เอื้อเอกชน 'อธิบดีที่ดิน'แจง'ห้วยเม็ก'ทำตามระเบียบ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ให้สัมภาษณ์กล่าวหา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่าตามที่ปรากฏเป็นที่ทั่วไปว่า ใช้อำนาจในการอนุมัติให้บริษัทซึ่งเป็นทายาทของกระทิงแดงใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าชุมชนบ้านโคกห้วยเม็ก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรสูงสุด มาแบ่งปันกันเฉพาะในกลุ่มผู้ถือหุ้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นการลักอ้ออำนาจ ขัดหรือแย้งต่อเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบประมวลกฎหมายที่ดิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ.2545 และกฎหมายอีกหลายฉบับ สมาคมไม่อาจนิ่งเฉยปล่อยให้มีการลักอ้ออำนาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องในการบริหารราชการแผ่นดินของ พล.อ.อนุพงษ์ รองปลัดมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงจะนำความไปร้องเรียนกล่าวโทษต่อคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในวันที่ 11 กันยายน เวลา 10.30 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบิน

ด้านนายประทีป กิรีดิเรชา อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรณีชาว บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินแปลงห้วยเม็กสาธารณประโยชน์ หมู่ 6 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 31-2-63 ไร่ นั้น จังหวัดขอนแก่นรายงานข้อเท็จจริงว่าได้ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตกฎหมายที่ดิน ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 1.สภาพที่ดินแห้งแล้ง ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ไม่มีทรัพยากรอันมีค่าในที่ดิน 2.องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และชาวบ้านประชุมลงมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีการค้าค้ำ 3.คณะกรรมการพิจารณาเรื่องราขอนุญาตประกอบกิจการประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้บริษัทประกอบกิจการในที่ดินของรัฐเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บน้ำ 4.บริษัทได้ชำระค่าตอบแทนกฎหมายให้แก่ อบต.บ้านดง และ 5.ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ควบคุมดูแลบริษัทให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผิดเงื่อนไขจะเพิกถอนใบอนุญาตก่อนครบกำหนด 5 ปี